



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๑๐๔

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรุณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-๑๙	เดลินิวส์, matichon, newtv, thainews, bangkokbiznews,	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน ๓,๐๐๐ ถุง ซึ่งคณะผู้บริหาร กทม.ได้รับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะส่งต่อให้กับสำนักงานการแพทย์ (สนพ.) นำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในโรงพยาบาลสังกัด กทม. ต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - รับมอบอุปกรณ์สิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในโรงพยาบาลสังกัด กทม.	- สำนักงานการแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง
๒	กทม.นำรถพระราชทานตรวจเชิงรุกโควิด-๑๙ พื้นที่คลองเตย พร้อมจัดรถส่งผู้ป่วยตกค้างเข้ารับการรักษา	ไทยรัฐ, เดลินิวส์, matichon, posttoday, chmplus, mcot, thainews, topnews, mgronline, dailynews, komchadluek, thairath, siamrath, nationtv	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการเชิงรุกโดยรถพระราชทาน เพื่อตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยวิธีการ SWAB แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลให้ กทม.นำมาให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดย กทม.ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุกเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่เขตคลองเตย โดยนำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุล ๒ คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอนามัย กทม. และกรมควบคุมโรคตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ โดยให้บริการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงรวม ๑,๐๐๐ คน - จากการลงพื้นที่ได้รับการรายงานว่า ขณะนี้มีประชาชนในชุมชนที่เข้ารับการตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๓๐ ราย ซึ่งตกค้างอยู่ยังไม่ได้รับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (รพ.) สนาม โดยได้สั่งการให้สำนักงานเขตคลองเตย จัดหารถ เพื่อนำผู้ติดเชื้อส่ง รพ.สนาม ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก (โรงพยาบาลเอราวัณ ๒) เพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน ส่วนประชาชนที่เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุก จะทราบผลตรวจภายใน ๒๔ ชม. โดยจะแบ่งความรุนแรงของอาการผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เป็นสีเขียว สีเหลือง สีแดง	<u>ด้านบวก</u> - ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามระดับของอาการ - เร่งนำผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ตกค้างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	- สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			สำหรับผู้ที่ตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-๑๙ กทม.จะจัดให้อยู่ในศูนย์พักคอย เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดไปยังบุคคลอื่น และรอรอมารับไปยัง รพ.สนามหรือ รพ.สังกัด กทม.ต่อไป		
๓	ผว.กทม. ลงพื้นที่ แก้ปัญหา ตามข้อร้องเรียน-บรรเทาทุกข์ คนกรุงเทพฯ จากผลกระทบ โควิด-๑๙	khaosod, prachachat, matichon	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาไปมอบให้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยมีผู้แทนหลายฝ่ายเข้ารับฟังและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปแก้ไขทันทีตามนโยบาย “ทำจริง เห็นผลจริง, Now Moving Forward” โดย กทม. จะพิจารณาช่วยเหลือพร้อมประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเร่งแก้ไข</p> <p>- ปัญหาที่ร้องเรียนมากที่สุดใน Line @อัศวินคลายทุกข์ รวมถึงการลงพื้นที่ทำกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ได้แก่ การซ่อมแซมผิวถนน การปรับปรุงพื้นที่จราจร การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปัญหาารถโดยสารประจำทาง การจัดระเบียบสายสื่อสาร การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองและพื้นที่ริมคลอง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอย การติดตั้งประปาในชุมชน การเพิ่มบาทวิถี สะพานลอยคนข้าม การบริหารจัดการภายในชุมชน อาทิ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งเข้มงวดมาตรการดูแลแรงงานต่างด้าวจากสถานการณ์ การดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมาย การจัดการยกขาگرد เก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย การจอดรถกีดขวางทางเข้าชุมชน และกวดขันวินัยจราจร</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเรื่องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>- ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมแจ้งช่องทางรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์แก่ประชาชนผ่าน Line @อัศวินคลายทุกข์</p>
๔	กทม.เปิดครัวสนามเคลื่อนที่ปรุงอาหารสดใหม่ส่งบุคลากรแพทย์สู้โควิด-๑๙	matichon, siamrath innews, twitter.com/NBT๒HD	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.โดยสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม. ได้จัดตั้งโรงครัว (รถครัวสนามเคลื่อนที่) บริเวณด้านข้างศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ผังถนนศิริพงษ์ โดยประกอบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องสำหรับมือกลางวันและมือเย็น ๑,๒๐๐ กล่อง มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (รพ.) สังกัด กทม. และ รพ.สนาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาและดูแลผู้ป่วย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และลดภาระการจัดหาอาหารระหว่างวัน โดยอาหารที่ประกอบปรุงนี้เป็นเมนูอาหารที่</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- จัดตั้งโรงครัว (รถครัวสนามเคลื่อนที่) เพื่อประกอบอาหารมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สังกัด กทม.และ รพ.สนาม</p>	<p>- สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการจัดตั้งโรงครัว (รถครัวสนามเคลื่อนที่) เพื่อประกอบอาหารมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สังกัด กทม.</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>คำนึงถึงความสด สะอาด มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการและถูกหลักอนามัย</p> <p>- กทม.จะดำเนินการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัด กทม.อีกครั้ง ในวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ ซึ่งขณะนี้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มอบข่าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์ประกอบปรุงรวมทั้งอาหารสำหรับรูป เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้บุคลากร กทม.ในการปฏิบัติภารกิจสู้โควิด-๑๙ อีกทางหนึ่งด้วย</p>		และ รพ.สนาม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
๕	ผว.กทม.กำชับส่งผู้ป่วยโควิด-๑๙ เข้ารักษาให้เหมาะสมตามอาการ ๓ ระดับ	ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, matichon, innnews, bangkokbiznews, thaigov, siamrath, healthserv, twitter.com/tmnthailand, twitter.com/Matichon Online	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า เพื่อให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ได้เหมาะสมกับอาการ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ (๑) กลุ่มสีเขียว ส่งเข้าโรงพยาบาล (รพ.) สนาม และ รพ.โรจรรวม (Hospital) เป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติแดง ผื่นขึ้นถ่ายเหลว (๒) กลุ่มสีเหลือง ต้องเข้ารับการรักษาใน รพ.เป็นกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว มีความเสี่ยงหรือมีโรคร่วมที่สำคัญ และ (๓) กลุ่มสีแดง ต้องเข้ารับการรักษาใน รพ.ผู้ป่วยจะมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก เอ็กซเรย์พบปอดอักเสบรุนแรง มีภาวะปอดบวม (ความอิ่มตัวของเลือดน้อยกว่า ๙๖% หรือ ความอิ่มตัวของเลือดลดลงมากกว่า ๓% ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกหลังออกแรง (Exercise - induced Hyoixemia)</p> <p>- สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-๑๙ รวมถึงผู้ป่วยที่ตกค้าง หรือรอคิวเป็นเวลานาน สามารถประสานเพื่อเข้ารับการรักษาโดยแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์เฮอร์วีน กทม. โทร.๑๖๖๙ สายด่วนกรมการแพทย์ ๑๖๖๘ และสายด่วน ๑๓๓๐ หรือแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ @sabaideebot โดย กทม.ได้เพิ่มศักยภาพการรับส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วยการเพิ่มจำนวนคู่สายของสายด่วนศูนย์เฮอร์วีน ๑๖๖๙ เพิ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปรับปรุงระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ และการจัดระบบการรับสายใหม่ โดยรับสายพร้อมให้ประชาชนแจ้งเฉพาะชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกลับ นอกจากนี้ ได้ให้สำนักงานเขตจัดรถรับ-ส่งผู้ป่วย สนับสนุนการรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ไปส่ง รพ.สนามให้เร็วขึ้น จนสามารถแก้ไขปัญหาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ตกค้างได้</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ได้เหมาะสมกับอาการ</p>	- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์กรมเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุดตามระดับของอาการ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยตกค้าง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๖	ศบค.กทม. ให้เขตตรวจ ท่าง-สถานที่ ชุมนุมคน พร้อมประสาน ชุมนุมกำหนด จุดตั้งขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปทำลาย อย่างถูกวิธี	thairath, matichon, prachachat, innnews, fm๙๑bkk, js๑๐๐, thethaipress	<p>- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รพ.กทม. กล่าวหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๔ ว่า ศบค.กทม.หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน ที่ส่งผลให้มีขยะติดเชื้อจากครัวเรือนของผู้ที่ต้องกักกันตัวเองจำนวนมาก ปัจจุบันปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย ๑๐ ตัน/วัน ที่ประชุมจึงให้สำนักงานเขตประสานชุมชนในพื้นที่เพื่อกำหนดจุดตั้งวางหรือทิ้งขยะติดเชื้อ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย เพื่อประสานบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด จัดเก็บนำไปทำลายตามกระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อ รวมทั้งให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและปรับเปลี่ยนเป็นการเช็ดถู โดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อแทน</p> <p>- นอกจากนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานเขตจะออกตรวจแนะนำห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ชุมนุมคนในพื้นที่ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ชุมนุมคนแห่งใดเชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ขอให้สำนักงานเขตประสานผู้บริหารสถานที่ดังกล่าวปิดทำความสะอาดอย่างน้อย ๓ วัน หากไม่ปฏิบัติตามขอให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. เพื่อมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ซึ่งอาจมีระยะเวลามากกว่า ๓ วัน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไม่ให้รุนแรงขึ้น</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- กำหนดจุดตั้งวาง หรือทิ้งขยะติดเชื้อในชุมชนเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี พร้อมให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ</p> <p>- ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการ หรือสถานที่ชุมนุมคนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนทั้งหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้อในจุดที่กำหนด รวมทั้งการเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด</p>
๗	กทม.เตรียมจัดตั้ง รพ.สนามเพิ่มอีก ๑ แห่งที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ /เร่งแก้ปัญหาผู้ป่วยตกค้าง	ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา, nationtv, bangkokbiznews, matichon, siamrath, thansettakij, mcot, mgronline, innnews, thethaipress, js๑๐๐, thansettakij, naewna, fm๙๑bkk, ryt๙,	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาล (รพ.) สนามของ กทม.เพิ่มเติม เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ว่า กทม.เตรียมจัดตั้ง รพ.สนาม เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ เพิ่มเติมอีก ๑ แห่งที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ ซึ่งมีอาคารโรงยิมฯ ๔ อาคาร สามารถจัดแยกเป็นพื้นที่ของผู้ป่วยชาย-หญิง ได้อย่างชัดเจน สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ๔๐๐ เตียง ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงภายในและภายนอก รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านระบบอื่น ๆ อาทิ ระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ระบบการกำจัดขยะ การจัดการน้ำเสีย ระบบการซักล้างให้ปลอดภัย รวมถึงด้านการจัดการดูแลผู้ป่วย อาทิ ระบบการลงทะเบียน การสื่อสารทำ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมพร้อมจัดตั้ง รพ.สนามเพิ่มเติมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>- บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุด</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้งช่องทางการประสานหาเตียงเพื่อเข้ารับการรักษาตามระดับของ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.		infoquest, brickinfotv	<p>ความเข้าใจ และระบบรักษาความปลอดภัย</p> <p>- สำหรับการนำส่งตัวผู้ป่วยมาที่ รพ.สนามแห่งนี้ จะใช้หลักการเดียวกับ รพ.สนามของ กทม.แห่งอื่น ๆ โดยจะรับเฉพาะผู้ป่วยโควิดเขียว หรือติดเชื้อ แต่ไม่แสดงอาการ โดยมอบหมาย รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เป็นผู้บริหารจัดการดูแลผู้ป่วย คาดจะเปิดให้บริการได้ในวันที่ ๕ พ.ค.๖๔</p> <p>- การนำส่งผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (ศูนย์เอราวัณ) ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์เอราวัณ กทม. และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่ตกค้างส่วนใหญ่มีข้อบ่งชี้ที่ยังไปรับไม่ได้ อาทิ เป็นกลุ่มครอบครัว เด็ก ผู้สูงอายุ บางรายเป็นเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ทำให้ไม่สามารถนำส่งเข้าสู่ระบบการรักษาใน รพ.สนามที่มีการรักษาแบบรวมกลุ่มได้ อาทิ รพ.เอราวัณ ๑ และ รพ.เอราวัณ ๒ อย่างไรก็ตาม ศูนย์เอราวัณได้ประสาน รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนที่สามารถรองรับผู้ป่วยแบบเฉพาะกลุ่มได้</p>		อาการ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์